

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X kỳ họp thứ 10 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Biên năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *DK*

- UBND tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- UBNDTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thông

**NHỮNG GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 175 /QĐ-UBND,
ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện)*

Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ là yêu cầu trong năm 2015, mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội X Đảng bộ huyện đề ra cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Dự báo tình hình nền kinh tế của tỉnh nói chung và của huyện Tân Biên nói riêng tiếp tục gặp khó khăn. Trong bối cảnh như vậy đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Mục tiêu chung

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tập trung xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; phát triển toàn diện văn hóa xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường mối quan hệ hòa bình với chính quyền Campuchia giáp biên.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

Để đạt được mục tiêu trên, huyện đã đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu (bao gồm: 06 chỉ tiêu kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội, 06 chỉ tiêu môi trường). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau: Tổng giá trị tăng thêm (VA) (theo giá cố định năm 2010) tăng trên 11,79% so với năm 2014; giá trị sản xuất các ngành theo giá cố định (theo giá cố định năm 2010) tăng 13,17% so với năm 2014 (trong đó: giá trị sản xuất các ngành nông-lâm-ngư nghiệp tăng: 4,50%; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp-TTCN tăng: 19,00%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng: 18,50%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100% và phấn đấu tăng thu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh trên giao; thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) 54 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; giải quyết việc làm ổn định cho 1.300 lao động trên địa bàn huyện; đào tạo nghề 840 lao động; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: duy trì xã Thạnh Bình và phấn đấu 01 xã (Tân Lập) đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 75%; trên

85% rác thải sinh hoạt ở Thị trấn và các khu dân cư tập trung trong huyện phải được thu gom và xử lý.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phân đầu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới của huyện và tổng kết 03 chương trình đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Chuẩn bị chu đáo các nội dung và điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

2. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế, khuyến khích đưa khoa học công nghệ vào sản xuất. Chủ động đối phó kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi không để lây lan trên diện rộng. Kiểm tra thường xuyên các điểm kinh doanh vật tư nông nghiệp và giống cây trồng, kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh những trường hợp vi phạm các quy định.

3. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, để giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục chỉ đạo phát triển tiêu thụ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, phát triển những sản phẩm có thế mạnh.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế cửa khẩu phục vụ nhu cầu trao đổi, giao dịch hàng hóa qua biên giới. Tiếp tục mở rộng xây dựng bến bãi Chàng Riệp, khai thác có hiệu quả nguồn thu các bến, bãi biên giới; kêu gọi đầu tư khu vực đất Nhà hàng Cần Đăng, đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại và trung tâm thương mại thị trấn Tân Biên. Thực hiện quyết liệt các biện pháp chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Tập trung triển khai quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện, Đề án tổng thể phát triển Thị trấn Tân Biên theo hướng đô thị loại V, thực hiện kế hoạch nâng cấp, nhựa hóa, bê tông hóa một số tuyến đường có mật độ lưu thông cao trong nội ô thị trấn. Thực hiện phân bổ đầu tư có trọng điểm, khắc phục đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn cho xã điểm nông thôn mới, nâng cấp chỉnh trang đô thị, giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

5. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Khai thác có hiệu quả các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào ngân sách, đồng thời tăng cường các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế và gian lận thương mại ở mọi lĩnh vực thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

6. Khuyến khích và tạo điều kiện để hệ thống các tổ chức ngân hàng, tín dụng trên địa bàn phát triển đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc, có khả năng cạnh tranh cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về các dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế địa phương. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nguồn lực tài chính trong dân cư đưa vào sản xuất kinh doanh.

7. Tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, thiên nhiên. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường, sử dụng

